



ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การคัดเลือก

ตามที่ได้มีประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์ นั้น บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ที่มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครฯ ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่การคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ด้วยวิธีการประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ และวิธีการปฏิบัติ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยให้ผู้สมัคร นำบัตรประจำตัวผู้สมัครที่ออกให้โดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปแสดงคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ จึงจะได้รับอนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก ผู้เข้ารับการคัดเลือกสามารถนำเอกสาร แฟ้มสะสมผลงาน และอื่นๆ มาแสดงเพื่อประกอบการคัดเลือกได้ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์ หรือเว็บไซต์ <http://kalasin.nfe.go.th>

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้างต้นนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้พิจารณาตามข้อมูลเอกสารการสมัครและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เงื่อนไขการรับสมัคร ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือ จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอุทัย ยิ่งยง)

รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

แนบท้ายประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เลขที่นั่งสอบ	เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๖๖๑๐๑	นายสระบุรี นนทะบุตร	
๒	๖๖๑๐๒	นายอัครพล นาคสุนทร	

